



สำนักพัฒนาระบบบริหาร
 วันที่ _____
 วันที่ 12 พ.ค. ๖๖
 เวลา 9.52 น.

รองปลัดฯ (นายพิรพันธ์)
 วันที่ ๑๕
 วันที่ ๑๓ พค ๖๖ เวลา ๑๓.๕๖

บันทึกข้อความ

ฉ.บพ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานพัฒนาระบบบริหาร โทร ๐ ๒๖๒๙ ๙๖๕๓ ภายใน ๑๘๕
 ที่ กษ ๐๒๒๑/๕๐๖ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ
 สหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน

เรียน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ตามที่ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประกาศเจตนารมณ์นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สป.กษ.) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และเห็นชอบนโยบายฯ ดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ ซึ่งประกอบด้วย นโยบายหลักและแนวทางปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ๔ ด้าน และมาตรการ/โครงการ/กิจกรรม จำนวน ๓๗ โครงการ/กิจกรรม ซึ่งสำนักพัฒนาระบบบริหาร (สพบ.) ได้แจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานในสังกัด สป.กษ. รับทราบและดำเนินการตามนโยบายฯ ดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ ได้กำหนดให้รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน จำนวน ๒ รอบ คือ รอบ ๖ เดือน (ภายในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖) และรอบ ๑๒ เดือน (ภายในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖) เพื่อรวบรวมและสรุปผลการดำเนินงานเสนอให้ผู้บริหารทราบ นั้น

ในการนี้ สพบ. ขอรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายฯ ดังกล่าว ในรอบ ๖ เดือน โดยสรุปผลการดำเนินงานแบ่งออกเป็น ๒ ส่วนที่สำคัญ ดังนี้

๑. ผลการดำเนินงานตามมาตรการ/โครงการ/กิจกรรมภายใต้ันโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของ สป.กษ. มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑.๑ มีมาตรการ/โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินงานแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๔ โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๘๑ ประกอบด้วย กิจกรรมการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (สผง.) กิจกรรมการจัดทำแผนการตรวจราชการของ กษ. (สตร.) โครงการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของ สป.กษ. (สพบ.) และโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน หลักสูตรเทคนิคการตรวจสอบและแนวทางการประเมินความเสี่ยงการเกิดทุจริต (สตน.) และอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๓๓ โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๑๙ ซึ่งภาพรวมของผลการดำเนินงานพบว่า หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมยังสามารถดำเนินการได้ตามแผนการปฏิบัติงานที่กำหนด

๑.๒ ความสำเร็จของการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ในรอบ ๖ เดือน พบว่า มีมาตรการ/โครงการ/กิจกรรมที่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด จำนวน ๘ โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๕๑ อยู่ระหว่างการวัดผลการดำเนินงานตามเป้าหมายตัวชี้วัด จำนวน ๒๒ โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๔๑ และมีโครงการ/กิจกรรมที่ยังไม่สามารถวัดผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดได้ เนื่องจาก ความสำเร็จตัวชี้วัดจะวัดได้ในช่วงเดือนกันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๙ โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๐๘

๑.๓ สพบ. พบความเสี่ยงของการดำเนินงาน ๑ โครงการ/กิจกรรม คือ โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง (สผง.) เนื่องจาก ปัจจุบัน สผง. ได้รวบรวมแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน แผนธุรกิจเกษตรรายสินค้า และ VTR การดำเนินงานของหมู่บ้านที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดส่งผ่านระบบออนไลน์ได้แล้ว จำนวน ๑๙๘ แผน จาก ๘๗๘ แผน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๕๕ ซึ่งพบว่า สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยังจัดส่งแผนดังกล่าวให้ สผง. ไม่ถึงร้อยละ ๕๐ ดังนั้น หน่วยงานที่รับผิดชอบควรปรับแผนการดำเนินงาน เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป

๒. ผลการดำเนินงานการสื่อสารนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดีของ สป.กษ. จำนวน ๗ กิจกรรม ซึ่งดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๕ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๔๓ และมีกิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน จำนวน ๒ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๕๗ ประกอบด้วย กิจกรรมการเผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดีของ สป.กษ. ผ่านสื่อออนไลน์ของวารสารสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (POPS) (กกส.) ซึ่งจะดำเนินการในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ และกิจกรรมการประเมินผลการสื่อสารและประชาสัมพันธ์นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดีของ สป.กษ. (สพบ.) จะเริ่มดำเนินการสำรวจการรับรู้และเข้าใจนโยบายฯ ดังกล่าว ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖

รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ด้านล่างนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา ซึ่ง สพบ. ได้พิจารณาแล้วเห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๑. เห็นชอบสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดีของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน

๒. มอบหมายให้สำนักพัฒนาระบบบริหารแจ้งเวียนสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดีของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน ให้ทุกหน่วยงานในสังกัด สป.กษ. รับทราบ และขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการและเป้าหมายตัวชี้วัดที่กำหนด

๓. มอบหมายให้สำนักแผนงานและโครงการพิเศษที่มีความเสี่ยงของการดำเนินงานพิจารณาปรับแผนการดำเนินงานตามประเด็นข้อ ๑.๓ และเร่งรัดการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการและเป้าหมายตัวชี้วัดที่กำหนด

ทั้งนี้ เป็นอำนาจของรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายพีรพันธุ์ คอทอง) ตามคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๒๒๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางสาวอัจฉริยา จันทรวงศ์)

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหาร



รายละเอียด
ผลการดำเนินงาน

เห็นชอบตามเสนอ



(นายพีรพันธุ์ คอทอง)

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์